

แนะ ! มีสติก่อนตกหลุมพรางขบวนการแชร์ลูกโซ่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันธุรกิจแชร์ลูกโซ่แฝงเข้ามากับธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจลงทุนทางการเกษตร การลงทุนทองคำ การลงทุนหุ้นในต่างประเทศหรือการแอบอ้างว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจขายตรง โดยนำสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ มาบังหน้าทำให้หลงเชื่อว่าบริษัทจำหน่ายสินค้าอยู่จริง อีกทั้งมักจะใช้คำพูดโน้มน้าวใจว่าเมื่อเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วจะมีบ้าน มีรถมีทรัพย์ มีเงินมีทองมากมาย ซึ่งคำพูดดังกล่าวนี้เป็นคำพูดขายฝัน เพื่อดึงดูดให้เหยื่อหลงเชื่อและร่วมลงทุน โดยมีข้อเสนอว่ามีการจ่ายผลตอบแทนที่สูง โดยอันดับแรกจะต้องมีการสมัครสมาชิกเสียก่อนและต้องลงเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ รวมถึงการหาเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น

นายธรรม์อัทธ์ รัตนพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ฝากความห่วงใยต่อผู้บริโภค ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการนำเสนอขายสินค้าแก่ผู้บริโภคหลายช่องทาง ธุรกิจขายตรงที่แฝงไปด้วยแชร์ลูกโซ่นั้น มักใช้คำพูดที่สวยหรูหรือนำรูปภาพมาใช้ดึงดูดว่าหากเข้าร่วมในธุรกิจแล้วจะรวยได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ รวมถึงมีการแต่งกายที่ดูภูมิฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้เหยื่อหลงเชื่อ โดยเน้นการหาสมาชิกหรือมีการสร้างเครือข่ายมากยิ่งขึ้นและจะได้รับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งช่วงแรกมีจฉฉฉก็จ่ายผลตอบแทนในเวลาอันรวดเร็วให้กับเหยื่อ แต่เมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับเหยื่อเริ่มไว้ใจจึงได้เพิ่มเงินลงทุนไปมากยิ่งขึ้น มีจฉฉฉก็มีพฤติกรรมในการจ่ายผลตอบแทนที่ช้าลงหรือมีการเลื่อนการจ่ายผลตอบแทนออกไปเรื่อย ๆ ยิ่งนานวันเข้าก็อาจหนีหายติดต่อไม่ได้ไปในที่สุด หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่ สคบ. ขอแนะนำข้อสังเกตระหว่างธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ ดังนี้

“ธุรกิจขายตรง” เป็นธุรกิจที่ได้รับการจดทะเบียนและรับอนุญาตการดำเนินธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. ซึ่งธุรกิจขายตรงจะมีการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ไม่มีการเชิญชวนสมาชิกในลักษณะลงทุนหรือเชิญชวนให้มีการสร้างเครือข่ายระดมทุน ไม่มีการการันตีการจ่ายผลตอบแทนที่แน่นอนได้ เนื่องจากผลตอบแทนของธุรกิจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้จำหน่ายอิสระในสังกัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อไปจำหน่ายต่อ รวมถึงมีแผนการปันผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยต้องได้รับอนุญาตจาก สคบ.

ส่วนหากเป็นรูปแบบของ “แชร์ลูกโซ่” จะไม่มีใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจาก สคบ. ไม่มีสินค้าหรืออาจมีสินค้าเพื่อบังหน้า โดยที่ไม่มีการซื้อขายจริง ๆ หรือมีจำหน่ายสินค้าในลักษณะบังหน้า ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพต่ำแต่จำหน่ายในราคาสูงเกินจริง สิ่งสำคัญคือการชักชวนสมาชิกในลักษณะเชิญชวนให้มีการลงทุนและการหาสมาชิกเพิ่มขึ้น รวมถึงมีแผนการจ่ายผลตอบแทนเน้นการระดมเงินทุน จ่ายผลตอบแทนเร็วและสูงเกินกว่าความเป็นจริง

ผู้บริโภค...

ผู้บริโภคจึงควรระมัดระวังตนเองจากการถูกหลอกลวง ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ที่ใช้กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบในช่วงจังหวะที่เกิดภาวะผันผวนของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในกรณีหากมีผู้ชักชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจหรือแอบอ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรง โดยจะได้รับผลตอบแทนที่สูงและไม่เน้นขายสินค้า แต่ชักชวนให้บุคคลเข้ามาร่วมลงทุน ผู้บริโภคโปรดระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลดังกล่าว เพราะอาจตกอยู่ในขบวนการของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ได้ หากผู้บริโภคมีความสนใจลงทุนในธุรกิจหรือมีความสงสัยในธุรกิจที่ทำอยู่ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงต่อ สคบ. ได้ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166
